

Ngày và Giờ Thi Của Bạn:

Dành Cho Phần Thi Viết

Hồ sơ này gồm có những điều lệ cần thiết cho bạn trong ngày thi sắp đến. Việc quan trọng nhất là bạn phải đọc và xem xét lại những điều yêu cầu quan trọng trước ngày thi.

Để được vào phòng thi bạn bắt buộc phải có giấy chứng minh có hình. Giấy chứng minh này phải được cấp bởi một văn phòng chính quyền như là bằng lái xe, hoặc là thẻ chứng minh cấp bởi chính quyền tiểu bang.

Đến Trễ Hoặc Đình Hoãn

Nếu bạn đến trễ cho buổi thi, thì cần phải báo gấp cho giám thị phòng thi. Mặc dầu bạn có thể không được dự thi trong ngày đã ấn định, nhưng trình báo việc đến trễ sẽ giúp cho bạn tránh khỏi trường hợp bị kỷ luật cho việc vắng mặt.

Nếu bạn không thể dự thi trong ngày đã ấn định và không thông báo việc vắng mặt cho văn phòng Hội Đồng, **bạn sẽ bị phạt**. Hình phạt đó là tên của bạn sẽ bị lấy ra khỏi danh sách những người đủ điều kiện để dự thi với một khoảng thời gian là hai (2) tháng. Sau đó bạn phải làm đơn và đóng lệ phí lại như đã qui định.

Bạn có thể hủy bỏ ngày thi bằng cách gọi điện thoại cho văn phòng Hội Đồng số (501) 682-2168 không trễ quá ngày Thứ Sáu trước ngày thi. Sau khi điện thoại cho Hội Đồng, một thư xin hủy bỏ cuộc thi phải gửi đến để kèm vào hồ sơ của bạn. Tuân theo thủ tục này sẽ giúp bạn tránh khỏi việc bị phạt và vẫn còn đủ điều kiện để thi lại sau khi bạn làm đơn và đóng lệ phí.

Đồng Phục

Khi thi viết việc mặc đồng phục thì không bắt buộc.

Giải lao và khu vực đậu xe

Thí sinh không được hút thuốc lá, ăn, uống hoặc nhai kẹo cao su trong phòng thi. Có những khu vực đậu xe công cộng gần phòng thi và những chỗ đậu xe có đồng hồ. Cũng cần nhắc cho bạn rõ là **không** nên đậu những nơi có đồng hồ vì bạn sẽ không được phép rời phòng thi để bỏ thêm tiền vào đồng hồ.

Nặc Danh

Bạn không được trình bày những vấn đề cá nhân của bạn, việc liên hệ thầy đã dạy, vấn đề trường bạn học hoặc là về học vấn cho giám khảo phòng thi. Ngoại trừ trường hợp cần thiết về y tế bạn không được mang trong người một dấu hiệu nào.

Người Phiên Dịch- Nếu bạn cần người phiên dịch thì bạn phải liên lạc với văn phòng Hội Đồng để nhận danh sách của những thông dịch viên đủ điều kiện để giúp bạn trong việc này. Sau đó bạn phải báo cáo với văn phòng Hội Đồng tên người thông dịch mà bạn đã chọn. Người thông dịch viên phải ký một giấy cam kết truyệt để tuân theo điều lệ và thủ tục trong lúc phiên dịch cho bạn thi viết và/hoặc là thi thực hành.

Phục Vụ Đặc Biệt - Những phục vụ đặc biệt như là bạn cần người đọc cho bạn thi hoặc thêm thời gian. Những phục vụ đặc biệt này chỉ có thể thực hiện trong phần thi viết. Nếu bạn cần những phục vụ này xin liên lạc với văn phòng Hội Đồng để được chuẩn bị trước theo lời yêu cầu của bạn.

Trắc Nghiệm - Phần thi viết thì dài hai (2) giờ đồng hồ. Trong lúc thi viết bạn không được mang vào phòng thi tất cả những thứ gì ngoại trừ giấy chứng minh.

Nên nhớ là thi viết có thêm phần luật của tiểu bang Arkansas. Từ ngày 1 tháng Hai, 2006 và về sau sẽ tất cả các thí sinh **phải thi thêm về luật của tiểu bang**.

Những câu hỏi về luật được trích ra từ bộ sách luật và bộ điều lệ/quy tắc liên hệ về những điều quan trọng bạn cần phải biết trước khi bước vào nghề nghiệp về thẩm mỹ ngày nay. Mục đích của những câu hỏi này là bắt buộc bạn nghĩ đến những điều luật mà bạn phải tuân theo và chịu trách nhiệm khi hành nghề thẩm mỹ.

Các thí sinh chưa nhận được tập sách về luật và điều lệ về thẩm mỹ của tiểu bang Arkansas có thể tìm được trên mạng www.arkansas.gov/cos/.

Kết Quả Thi - Tất cả những bài thi được gửi đi chấm ngoài tiểu bang, vì vậy, kết quả không thể có trong vòng hai (2) tuần lễ. **Khuyến bạn không nên gọi văn phòng Hội Đồng về kết quả. Làm thế sẽ gây chậm trễ cho chúng tôi trong việc ghi điểm vào máy.**

Thí sinh đủ điểm đậu sẽ nhận giấy phép hành nghề. Thí sinh có thể vào phần Roster trong mạng www.arkansas.gov/cos/ để biết rõ về chi tiết của mình. Vì vậy, tuần thứ hai sau khi thi các thí sinh nên vào mạng thường xuyên để xem kết quả.

Thí sinh không đủ điểm đậu sẽ nhận được chi tiết về điểm thi để họ có thể chuẩn bị cho cuộc thi tới. Những thí sinh không đủ điểm sẽ được thi lại sau khi làm đơn và đóng đủ lệ phí đã ấn định.

Giấy Phép Hành Nghề - Thí sinh đủ điểm sẽ được cấp giấy phép để hành nghề. Giấy phép hành nghề này sẽ hết giá trị ngày 31 tháng Mười Hai mỗi năm. Giấy phép hành nghề phải gia hạn trước ngày 31 tháng Giêng mỗi năm mới có hiệu lực. Những người đang làm việc và có giấy phép hành nghề đã quá hiệu lực sẽ bị kỷ luật bởi Hội Đồng Giám Sát về Thẩm Mỹ.

Không tuân theo những điều lệ này hậu quả là có thể bị kỷ luật và sa thải khỏi phòng thi!